

รมว. คลังฟิลิปปินส์เสนอลดภาษีนำเข้าข้าวเพื่อควบคุมราคาขายปลีกข้าวที่พุ่งสูง



นาย Benjamin E. Diokno รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟิลิปปินส์ (DoF) เปิดเผยว่าได้เสนอให้ลดอัตราภาษีนำเข้าข้าวเป็นการชั่วคราวจากปัจจุบันที่เรียกเก็บจากประเทศสมาชิกอาเซียน และนอกอาเซียน (MFN) ที่ร้อยละ 35 ลงเหลือร้อยละ 0 – 10 เพื่อควบคุมราคาขายปลีกข้าวที่พุ่งสูงขึ้น โดยอัตราเงินเพื่อทั่วไปของฟิลิปปินส์ล่าสุดในเดือนสิงหาคม 2566 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.3 จากร้อยละ 4.7 ในเดือนกรกฎาคม 2566 โดยสาเหตุเกิดจากราคาน้ำมัน และอาหารเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าว ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์เพิ่งเริ่มบังคับใช้การกำหนดเพดานราคาข้าว (Price Ceiling) ทั่วประเทศ สำหรับราคาข้าวทั่วไปอยู่ที่ 41 เปโซต่อกิโลกรัม และข้าวขัดสีคุณภาพดีอยู่ที่ 45 เปโซต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการจัดการกับราคาข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ท่ามกลางรายงานว่ามีการกักตุนและปั่นราคาข้าวโดยกลุ่มผู้ค้า อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟิลิปปินส์คาดว่า การกำหนดเพดานราคาข้าว น่าจะมีการบังคับใช้เพียงแค่เดือนเดียว และตั้งข้อสังเกตว่ามาตรการการควบคุมราคา หากดำเนินการอย่างใกล้ชิดจะมีผลในระยะเวลายาวขึ้น แต่รัฐบาลตระหนักดีว่าหากปล่อยให้การกำหนดเพดานราคามีอยู่ต่อไปเป็นเวลานานๆ ก็จะมีผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่งประธานาธิบดีได้สั่งการให้ทีมเศรษฐกิจดำเนินมาตรการที่จะบรรเทาผลกระทบด้านลบของการควบคุมราคาต่อผู้ค้าปลีกข้าวและเกษตรกรชาวนาด้วย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยอมรับว่ารู้สึกประหลาดใจที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ได้ประกาศจะจำกัดราคาข้าวโดยในเวลาขณะนั้นตนเองและนาย Arsenio M. Balisacan เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติ และนาง Amenah F. Pangandaman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงงบประมาณ อยู่ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงฟิลิปปินส์-ญี่ปุ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อเสนอการลดอัตราภาษีนำเข้าข้าว จะได้รับการอนุมัติได้ก็ต่อเมื่อสภาองเกรสอยู่ในระหว่างการปิดประชุม (Recess) เท่านั้น โดยสภาองเกรสมีกำหนดจะหยุดการประชุมในวันที่ 30 กันยายน 2566 และจะกลับมาประชุมอีกครั้งในวันที่ 6 พฤศจิกายน

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

2566 ทั้งนี้ การลดภาษีจะต้องได้รับคำสั่งจากผู้บริหาร (Executive Order) เท่านั้นในการดำเนินการ และคณะกรรมการด้านภาษีจะจัดให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น (Hearing) และจะทำคำแนะนำและร่างคำสั่ง EO ให้แก่ประธานาธิบดี นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังระบุว่า เพื่อควบคุมราคาข้าวที่เพิ่มขึ้น ได้ขอให้ภาคเอกชนนำเข้าข้าวผ่าน Super Green Lane อย่างเต็มรูปแบบเพื่อเร่งรัดการนำเข้าข้าว รวมทั้งยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีการกักตุน การลักลอบ การก่อวินาศกรรมทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ตลอดจนติดตามราคาข้าวนำเข้าในห่วงโซ่โลจิสติกส์อย่างเคร่งครัด และจูงใจให้ประชาชน และผู้ค้าปลีกรายงานตัวผู้ที่กระทำในเวลาเดียวกัน ต้องดำเนินโครงการเพื่อปกป้องภาคส่วนที่เปราะบางโดยการปกป้องเกษตรกรรชาวนาจากผลกระทบของการกำหนดเพดานราคา การให้เงินอุดหนุนตามเป้าหมายแก่ผู้ค้ารายย่อยและผู้ค้าปลีกข้าว และให้การสนับสนุนครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเพื่อแก้ไขผลกระทบของราคาข้าวที่พุ่งสูงขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนาได้เริ่มแจกจ่ายเงินอุดหนุนจำนวน 15,000 เปโซ ให้กับผู้ค้าปลีกข้าวรายย่อย

ที่มา: หนังสือพิมพ์ BusinessWorld

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น

- หลังประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ได้ออกคำสั่งกำหนดเพดานราคาข้าวตามคำแนะนำของกระทรวงเกษตรและกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม เพื่อหวังลดราคาข้าวและความเดือดร้อนแก่ประชาชน หลังราคาขายปลีกข้าวในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากของรัฐบาลฟิลิปปินส์ แต่กลับถูกหลายฝ่าย รวมถึงทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลออกมาแสดงความเห็นคัดค้าน เนื่องจากเห็นว่า การกำหนดเพดานราคาไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขช่องว่างอุปสงค์-อุปทาน และควบคุมอัตราเงินเฟ้อราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นได้ในทางกลับกันจะยิ่งทำให้สถานการณ์อุปทานข้าวที่ขาดแคลนในปัจจุบันรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นวิกฤติข้าวอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและเกษตรกรรชาวนาท้องถิ่น รวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งหมด โดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็ได้เสนอให้มีการลดอัตราภาษีนำเข้าข้าวแทนการกำหนดเพดานราคา ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ในปี 2564 รัฐบาลฟิลิปปินส์ในสมัยประธานาธิบดีดูเตอร์ต ก็ได้ออกคำสั่ง Executive Order ปรับลดภาษีนำเข้าทั่วไป (MFN Tariff Rates) สินค้าข้าวเป็นการชั่วคราว โดยลดอัตราภาษีนำเข้าข้าว MFN ในโควตาที่ร้อยละ 40 และนอกโควตาร้อยละ 50 ลงเหลือร้อยละ 35 เท่ากับอัตราภาษีนำเข้าที่เรียกเก็บจากประเทศในอาเซียน เพื่อขยายแหล่งนำเข้าข้าวเพิ่มเติมเนื่องจากการนำเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มอุปทานข้าวในประเทศและเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและลดแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อในขณะนั้น และหลังประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ เข้ารับตำแหน่งในปี 2565 ก็ได้ขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีนำเข้าทั่วไปสินค้าข้าวเป็นการชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- ทั้งนี้ คาดว่าหากรัฐบาลฟิลิปปินส์มีการประกาศปรับลดภาษีนำเข้าข้าวทั้งจากในอาเซียนและนอกอาเซียนลงเหลือร้อยละ 0 – 10 จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกข้าวของไทย เนื่องจากจะช่วยจูงใจให้ผู้นำเข้ากลับมา

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

นำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น หลังจากทีขณะนี้ผู้นำเข้าข้าวฟิลิปปินส์ได้ชะลอการนำเข้าข้าวลง เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง ทำให้ไม่สามารถไม่สามารถแบกรับต้นทุนและต้องดูสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน นอกจากนี้ คาดว่าฟิลิปปินส์จะมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้เพื่อเพิ่มอุปทานในประเทศ เนื่องจากความกังวลต่อผลกระทบเอลนีโญที่จะทำให้ผลผลิตข้าวในประเทศลดลง ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสของข้าวไทยที่จะเข้ามาขยายตลาดเพื่อรองรับกับความต้องการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การปรับลดอัตราภาษีดังกล่าวจะเป็นการปรับลดทั้งในประเทศสมาชิกอาเซียนและนอกอาเซียน ดังนั้น ข้าวไทยจึงยังคงต้องแข่งขันกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ โดยเฉพาะเวียดนามซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าข้าวหลักของฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดต่อไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อจะได้เตรียมแผนรองรับที่เหมาะสมต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

15 กันยายน 2566

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ